



คำสั่งโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๑๖๔/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและตอบคำถามเรื่องจริยธรรมของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้แจ้งประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งจัดทำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นั้น

เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและตอบคำถามเรื่องจริยธรรมของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”ประกอบด้วย

นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์	ผู้อำนวยการสถานศึกษา	ประธานคณะกรรมการ
นางสาวไพลิน เปรมกลม	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	คณะกรรมการ
นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	คณะกรรมการ
นางสาวพรพรรณ ภาคพานิชย์	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	คณะกรรมการ
นางสาวลัดดา สุขฤดี	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา	คณะกรรมการ
นายเกษม เมลือทอง	ครูชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครูชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครูชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครูชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครูชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุชล	ครูชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
นางจิตรีสมา สมงาม	ครูชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
นางสโรชา ชันธวิธิ	ครู	คณะกรรมการ
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครูชำนาญการ	คณะกรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้

๑. ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติ Do's/Don't เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาของบุคลากรในโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

๒. ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

๓. ให้ข้อเสนอแนะการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ควรกระทำ และไม่ควรกระทำ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

๔. หากพบว่ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ของโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้รายงานผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ทราบโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”